

คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ๑. ๗/๒๔๕๗

ของนายชยวรน อินทะพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องการเปิดสอนชั้นมัธยมตามวุฒิกक्षाในโรงเรียนประชาบาล

### คำถาม

ข้าพเจ้าขอตั้งคำถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๑๕๒ ดังต่อไปนี้

๑. ภาวะการณ์ของโลกโดยเฉพาะของประเทศชาติปัจจุบันนี้ กวหน้าไป การจัดการศึกษาภาคบังคับเพียงชั้นประถมศึกษา จึงไม่เป็นการเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นมัธยมศึกษา (มัธยมปีที่ ๓) แก่โรงเรียนประชาบาลทั่วไปทุกแห่งหรือไม่ ถ้าจะเริ่มต้นดำเนินการเมื่อใด โดยวิธีการอย่างไร จะอาศัยโรงเรียนที่มีอาคารเรียนถาวรเปิดทำการสอนไปทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓. การเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงมัธยมศึกษา (มัธยมปีที่ ๓) ขึ้น (หากมี) คงมุ่งให้การศึกษาด้านฝึกงานอาชีพเป็นอันสำคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านมีนโยบายที่จะโอนโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาซึ่งได้เปิดทำการสอนอยู่แล้วตามอำเภอต่าง ๆ อำเภอละ ๑ โรง ไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา เพื่อจัดขยายการศึกษาด้านวิสามัญศึกษา เป็นศูนย์กลางของแต่ละอำเภอเพื่อให้ โอกาสเด็กนักเรียนทบทวนปราชญ์เป็ต้องได้อาศัยเรียนทางสายมัธยมวิสามัญ เพียงอำเภอละ ๑ โรงจะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

๓. การเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงมัธยมศึกษาชั้นในโรงเรียนระชาบาลต่าง ๆ หากขีดของด้วยสถานที่เรียนซึ่งอาจคับแคบกระทรวงศึกษาธิการเคยได้คิดที่จะแบ่งยอดดาเรียนโดยสอนภาคประถมศึกษาคอนคร้า ภาคมัธยมศึกษาตอนบ้ายในโรงเรียนแห่งเดียวกันเพื่อประหยัดเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด หากขีดของเรื่องงบประมาณเงินเดือนครู ท่านมีนโยบายที่จะให้งบประมาณค่าใช้สอยจ้างครูที่กินเงินเดือนประจำอยู่แล้วทำการสอนชั่วคราวในภาคบ้ายตามความสมัครใจของครูจะได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายการศึกษาภาคบังคับถึง  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนประชาบาลทั่วไป ซึ่งก็ได้เปิด  
 ขนตามอำเภอต่าง ๆ อำเภอละ ๑ แห่งแล้ว แต่เปิดมาได้เพียง ๑๑๒  
 แห่ง การจัดในชนบทได้จัดไปตามแผนการศึกษาชาติ มิได้เป็นการ  
 บังคับให้เขาเรียนต่อไปเมื่อโรงเรียนมัธยมตามญัตติขยายไปทั่วทุก  
 อำเภอแต่ละเขาจะจัดให้อำเภอละหลาย ๆ แห่งพอแก่ความต้องการ  
 แล้ว กระทรวงศึกษาธิการก็จะได้พิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ  
 ศึกษาภาคบังคับเสียใหม่เพื่อให้บังคับได้

เรื่องที่จะให้ใช้ราชการเรียนถาวรเปิดทำการสอนทันทีทันใด  
 แต่ต้องพิจารณาถึงสถานที่มีเพียงพอหรือไม่ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อคนได้  
 เพียงไร และเงินงบประมาณที่จะดำเนินการมีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม  
 ปีการศึกษา ๒๔๕๗ จะเปิดอีกประมาณ ๕๐ แห่ง

๒. โรงเรียนมัธยมตามญัตติศึกษาอยู่ในสายการศึกษาชั้นหนึ่ง  
 ของแผนการศึกษาชาติซึ่งได้แก่การศึกษาวิชาสามัญและการฝึกอาชีพ  
 งานอันเป็นพหุความรู้ ความสามารถของตนของพลเมืองในท้องถิ่นนั้น  
 โดยกำหนดเวลาเรียนไว้เพียง ๓ ปี นับว่ามีประโยชน์อย่างมากแก่  
 ท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่อาจจะโอนไปจัดเป็นโรงเรียน

เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๒๔

ราชกิจจานุเบกษา

๖ เมษายน ๒๔๕๗

มัธยมวิสามัญศึกษาซึ่งอยู่กุด้ายหนึ่งได้ อย่างไรก็ดีโรงเรียนมัธยม  
วิสามัญศึกษาก็ได้กำลังขยายอยู่ตามกำลังเงินและตามสภาพของท้องถิ่น  
เพื่อให้นักเรียนทบทวนหรือปราชญ์เปรื่องมทเรียน

๓. ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการยังใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  
อยู่โดยไม่มีกบการบังคับให้ต้องเรียนถึงชั้นมัธยมวิสามัญศึกษาปีที่ ๓ จึง  
ยังไม่มีความจำเป็นต้องเบ็ดการเรียนทั้งเช้าและบ่ายในสถานที่เดียวกัน  
อีกประการหนึ่งการเรียนของผลัดย่อมไม่สะดวกแก่การไปกดับของเด็ก  
สำหรับเรของครูที่มอยู่ใโรงเรียนนั้นแล้วจะ ให้เขาทำการสอนชั้นมัธยม  
ตามวิสามัญศึกษา อาจจะไม่ไดเพราะมีความรู้ไม่เพียงพอตามหลักสูตร  
ดังปรากฏเท่าที่ไต่เบ็ดไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการต้องหาครูเข้า  
บรรจุเพิ่มให้ด้วย